

Số: **76** /KL-HĐND

Thành phố Lai Châu, ngày **03** tháng 7 năm 2023

KẾT LUẬN

Về việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân;

Căn cứ kết quả họp xem xét kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND ngày 30/6/2023.

Sau khi xem xét kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát đối với 02 kết luận: 197a/KL-HĐND ngày 20/01/2021, 32/KL-HĐND ngày 09/6/2022 của Thường trực HĐND thành phố và 02 báo cáo giám sát: 60/BC-HĐND ngày 08/4/2022 của Ban Pháp chế, 61/BC-HĐND ngày 14/4/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội, Thường trực HĐND thành phố thống nhất kết luận như sau:

1. Kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát

*** Ưu điểm**

UBND thành phố, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Tài nguyên – Môi trường, Trung tâm Y tế, Tòa án nhân dân thành phố đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của đơn vị chịu sự giám sát, đã quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố theo đúng quy định.

Tổng số 19 kiến nghị của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố tại 02 kết luận và 02 báo cáo kết quả giám sát, có 15/19 kiến nghị đã thực hiện đúng yêu cầu, cụ thể:

- Kết luận số 32/KL-HĐND ngày 09/6/2022 của Thường trực HĐND thành phố về kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục từ năm 2019 - 2021 trên địa bàn thành phố Lai Châu: có 02/02 kiến nghị đã thực hiện đúng yêu cầu.

- Kết luận số 197a/KL-HĐND ngày 20/01/2021 của Thường trực HĐND thành phố tại phiên giải trình ngày 01/12/2020: có 03/05 kiến nghị đã thực hiện đúng yêu cầu.

- Báo cáo số 60/BC-HĐND ngày 08/4/2022 của Ban Pháp chế về kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động của Tòa án nhân dân thành phố Lai Châu: có 07/08 kiến nghị đã thực hiện đúng yêu cầu.

- Báo cáo số 61/BC-HĐND ngày 14/4/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố năm 2021: có 04/04 kiến nghị đã thực hiện đúng yêu cầu.

(Có phụ lục tổng hợp kèm theo)

*** Hạn chế**

- Thực hiện kiến nghị tại Kết luận số 197a/KL-HĐND ngày 20/01/2021 của Thường trực HĐND thành phố còn 02 kiến nghị đang tiếp tục thực hiện: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết những bất cập, hạn chế trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự án đo đạc bổ sung tiến độ còn chậm; số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa trao được còn nhiều, giấy chứng nhận có sai sót về diện tích, vị trí, loại đất và chủ sử dụng... đã được quan tâm rà soát, thống kê tuy nhiên vẫn chưa được giải quyết triệt để, thời gian giải quyết kéo dài; công tác phối hợp chưa thường xuyên, chặt chẽ.

- Thực hiện kiến nghị tại Báo cáo số 60/BC-HĐND ngày 08/4/2022 của Ban Pháp chế HĐND thành phố, kết quả thực hiện đối với một số kiến nghị của Tòa án Nhân dân thành phố còn chưa cụ thể, chưa rõ nét; công tác phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng của thành phố để giải quyết các vụ việc dân sự còn chưa chặt chẽ; chưa kịp thời đề xuất với UBND thành phố hỗ trợ nguồn kinh phí cho hoạt động của Đoàn Hội thẩm nhân dân theo quy định.

2. Kiến nghị

*** Đối với UBND thành phố**

- Chỉ đạo kiểm tra thực tế, đánh giá lại hiện trạng sụt lún tại khu vực công trình Nhà lớp học 05 phòng học Trường mầm non Nậm Loỏng, có phương án xử lý phù hợp, đảm bảo an toàn để đưa vào sử dụng.

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo có giải pháp giải quyết triệt để những bất cập, hạn chế trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện theo dự án đo đạc bổ sung; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện có hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn chưa trao; khắc phục, giải quyết dứt điểm đối với số giấy chứng nhận có sai sót về diện tích, vị trí, loại đất và chủ sử dụng ... tránh để kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân.

- Báo cáo kết quả lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và giấy chứng nhận quyền sử dụng theo Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 về Thường trực HĐND thành phố trước **ngày 10/12/2023**.

- Căn cứ nhu cầu đề xuất của Tòa án nhân dân thành phố, nghiên cứu thực hiện hỗ trợ kinh phí cho Đoàn hội thẩm nhân dân theo quy định.

*** Đối với Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố**

Tham mưu thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc cấp giấy chứng nhận

*** Đối với Tòa án nhân dân thành phố**

- Tiếp tục chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp với UBND thành phố và các cơ quan liên quan để giải quyết tốt các vụ việc dân sự trên địa bàn thành phố, nhất là các vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai.

- Chủ động nghiên cứu, xem xét nhu cầu của Đoàn Hội thẩm, ngoài các chế độ theo quy định đã có trong dự toán, còn nhu cầu kinh phí khác, có văn bản đề xuất với UBND thành phố xem xét hỗ trợ theo đúng quy định.

Trên đây là kết luận của Thường trực HĐND thành phố về việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố. Đề nghị UBND thành phố, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Tòa án Nhân dân thành phố triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị tại kết luận này về Thường trực HĐND thành phố trước **ngày 10/12/2023./.**

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy (B/c);
- Thường trực HĐND, UBND thành phố;
- Các Ban HĐND thành phố;
- Các tổ đại biểu HĐND thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên – Môi trường, Trung tâm Y tế, TAND thành phố;
- Thường trực HĐND các xã, phường;
- Văn phòng HĐND-UBND thành phố;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

**K/TT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Dặng Việt Hùng

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Kết luận, kiến nghị sau giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố Lai Châu

(Kèm theo Kết luận số **76** /KL-HĐND ngày **03** /7/2023 của Thường trực HĐND thành phố)

STT	Tên nghị quyết, kết luận, báo cáo giám sát	Nội dung kiến nghị giám sát	Kết quả thực hiện kiến nghị (thực hiện đúng/chưa đúng/chưa thực hiện yêu cầu trong nghị quyết, kết luận, báo cáo giám sát)
1	<p>Kết luận số 32/KL-HĐND ngày 09/6/2022 của Thường trực HĐND thành phố về kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục từ năm 2019 - 2021 trên địa bàn thành phố Lai Châu</p>	<p>Nội dung kiến nghị giám sát</p> <p>- Ủy ban nhân dân thành phố: Chỉ đạo rút kinh nghiệm, thực hiện các hạn chế, kiến nghị của UBND và phòng Giáo dục & Đào tạo đã được Đoàn giám sát chỉ ra tại báo cáo số 37/BC-HĐND ngày 31/5/2022. Chỉ đạo công tác lập, thẩm định, giao dự toán đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định; thực hiện kịp thời việc giao bổ sung kinh phí trong năm để phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trường học triển khai thực hiện được đảm bảo. Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ quyết toán công trình xây dựng trường Mầm Non Nậm Loong theo quy định để có phương án sửa chữa nhà lớp học 5 gian trong thời gian tới.</p>	<p>Đã thực hiện</p> <p>- UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai quán triệt thực hiện nghiêm túc nội dung Kết luận số 32/KL-HĐND ngày 09/6/2022 của Thường trực HĐND thành phố và Báo cáo số 37/BC-HĐND ngày 31/5/2022 của Đoàn giám sát. Đã chỉ đạo tập trung khắc phục nghiêm túc các hạn chế, kiến nghị đã được chỉ ra sau giám sát.</p> <p>- Đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác lập, thẩm định, giao dự toán đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức về bảo dưỡng, sửa chữa; trong năm chỉ đạo giao bổ sung kinh phí kịp thời để các đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo thời gian quy định. Công tác sửa chữa, bảo dưỡng trường lớp học được triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng trình tự, kịp thời vào thời điểm phù hợp. Nhà lớp học 05 phòng học Trường mầm non Nậm Loong đã được đưa vào danh mục sửa chữa, bảo dưỡng năm 2023.</p>



	<p>- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chế độ chính sách cho giáo viên, học sinh và các phụ huynh học sinh; kịp thời chỉ đạo các trường hoàn thiện hồ sơ để thanh toán theo quy định. Hàng năm, đề xuất danh mục cần bảo dưỡng, sửa chữa đối với các đơn vị trường học phải sát với tình hình thực tế. Nâng cao chất lượng công tác khảo sát, lập, trình thẩm định, trình phê duyệt đối với các dự án bảo dưỡng, sửa chữa được giao làm chủ đầu tư. Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, bàn giao đưa vào sử dụng các dự án bảo dưỡng, sửa chữa theo quy định. Báo cáo kết quả thực hiện những hạn chế, kiến nghị đã được Đoàn giám sát chỉ ra tại báo cáo số 37/BC-HĐND ngày 31/5/2022 và gửi về Thường trực HĐND thành phố trước ngày 31/12/2022.</p>	<p>Đã thực hiện</p> <p>- Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định về chế độ, chính sách với người dạy, người học, nhất là chế độ, chính sách đối với học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh thuộc hộ nghèo. Chỉ đạo các nhà trường tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ cha mẹ học sinh trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán chế độ chính sách được kịp thời. Việc đề xuất, lựa chọn danh mục cần bảo dưỡng, sửa chữa đã được Phòng chỉ đạo thực hiện sát với tình hình thực tế của đơn vị.</p> <p>- Đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác khảo sát, lập, trình thẩm định, trình phê duyệt, thực hiện tốt công tác giám sát, công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và bàn giao đưa vào sử dụng các công trình dự án thuộc thẩm quyền bảo đảm phát huy hiệu quả công trình sau đầu tư. Đã gửi báo cáo kết quả thực hiện những hạn chế, kiến nghị về Thường trực HĐND thành phố đảm bảo theo quy định (Báo cáo số 1263/BC-PGDĐT, ngày 30/12/2022).</p>
<p>Kết luận số 197a/KL-HĐND ngày 20/01/2021 Thường trực HĐND thành phố tại phiên giải trình ngày 01/12/2020</p>	<p>- Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, thống kê làm rõ số lượng, diện tích các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sai sót về diện tích, vị trí, loại đất, chủ sử dụng.... có giải pháp giải quyết triệt để những hạn chế trên.</p>	<p>Đã thực hiện</p> <p>UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố chủ trì phối hợp cùng Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, đơn vị tư vấn và UBND các xã, phường tổ chức thực hiện, kết quả như sau:</p> <p>- Về thống kê, rà soát, đính chính giấy chứng nhận QSDĐ có sai sót: kết quả thực hiện đến hết năm 2022, đã đính chính xong cho 432/432 giấy chứng nhận (trong đó: sai về nguồn gốc, diện tích 309</p>

	<p>- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác đo đạc bổ sung, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp và đất nuôi trồng thủy sản tại một số khu vực trên địa bàn các xã, phường thành phố Lai Châu (theo quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND thành phố).</p> <p>Quan tâm ưu tiên giải quyết kiến nghị chính đáng của cử tri, nhân dân về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý những sai sót trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tất cả các loại đất.</p>	<p>giấy; sai về tên chủ sử dụng, năm sinh... 123 giấy).</p> <p>- Giải pháp giải quyết triệt để những sai sót: Chỉ đạo thực hiện thu hồi, chỉnh lý lại toàn bộ giấy chứng nhận cũ đã cấp năm 1998 và năm 2013 trong phạm vi dự án thực hiện để cấp đổi, cấp lại theo quy định.</p>
<p>Đang thực hiện</p> <p>Tính đến hết năm 2022, kết quả đã thực hiện đo đạc bản đồ địa chính bổ sung, thẩm định, nghiệm thu với diện tích 377,41ha (Trong đó: P Quyết Thắng 47,38ha, P Quyết Tiến 18,54ha, P Tân Phong 30,27ha, P Đoàn Kết 10,48ha, xã Sùng Phài 270,74ha); đã cấp được 1.280 giấy chứng nhận QSDĐ với diện tích 207,68ha (Trong đó: P Quyết Thắng 179 giấy, P Quyết Tiến 136 giấy, P Tân Phong 150 giấy, P Đoàn Kết 93 giấy, xã Sùng Phài 722 giấy).</p> <p>Đến hết năm 2022 về cơ bản công tác đo đạc, lập hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đã thực hiện xong.</p>		
<p>- Trong quá trình triển khai thực hiện đo đạc bổ sung, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản tại một số khu vực trên địa bàn các xã, phường và xử lý, giải quyết những sai sót trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, tránh sai sót về diện tích, vị trí, loại đất, chủ sử dụng... gây lãng phí, bức xúc trong nhân dân.</p>	<p>Đang thực hiện</p> <p>- UBND thành phố đã ban hành: 02 kế hoạch, 04 thông báo kết luận, 02 văn bản chỉ đạo, dự 13 buổi làm việc tại các xã phường để chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc.</p> <p>- Phòng Tài nguyên và Môi trường: đã tổ chức 11 buổi làm việc với xã phường, đơn vị tư vấn, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh để hướng dẫn, phối hợp tổ chức thực hiện.</p>	

		<p>- Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tiếp theo đã được xác định trong nội dung báo cáo số 2722/BC-UBND ngày 30/11/2020 của UBND thành phố.</p> <p>- Chỉ đạo tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật – Dự toán dự án: đo đạc bổ sung, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ ở, đất sản xuất nông nghiệp và đất nuôi trồng thủy sản tại một số khu vực trên địa bàn các xã, phường, thành phố Lai Châu và kết quả xử lý, giải quyết những sai sót về diện tích, vị trí, loại đất, chủ sử dụng ... về Thường trực HĐND theo mốc thời gian như sau: báo cáo kết quả năm 2021 gửi về Thường trực HĐND trước ngày 15/12/2021; kết quả năm 2022 báo cáo trước ngày 15/12/2022.</p>	<p>Đã thực hiện.</p> <p>Đã thực hiện</p> <p>UBND thành phố đã chỉ đạo tổng hợp, xây dựng báo cáo gửi Thường trực HĐND đảm bảo thời gian quy định:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo số 4056/BC-UBND ngày 14/12/2021 báo cáo tiến độ thực hiện dự án đo đạc bổ sung, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ ở, đất sản xuất nông nghiệp và đất nuôi trồng thủy sản tại một số khu vực trên địa bàn các xã, phường, thành phố Lai Châu. - Báo cáo số 3470/BC-UBND ngày 30/12/2022 báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 197a/KL-UBND ngày 20/01/2021 về kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại phiên giải trình ngày 01/12/2020.
3	<p>Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 14/4/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố năm 2021</p>	<p>- UBND thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan, ngành y tế thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên tuyên truyền nhân dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo đạt tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 3 theo quy định của Bộ Y tế.</p>	<p>Đã thực hiện</p> <p>UBND thành phố đã quan tâm thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND xã phường tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân trên địa bàn về chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao. Tính đến 20/2/2023, tất cả các nhóm đối tượng tiêm của thành phố đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch so với Trung ương và tỉnh đề ra. Kết quả:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số người được tiêm vắc xin phòng COVID-



	<p>- Trung tâm Y tế thành phố tham mưu xây dựng kế hoạch tiêm cho trẻ em dưới 12 tuổi đảm bảo về thời gian, địa điểm, đối tượng cụ thể và trên cơ sở đó có kế hoạch thông báo kịp thời cho các cơ quan, đơn vị, xã, phường có liên quan cũng như báo cáo về BCD thành phố để theo dõi và chỉ đạo. Thực hiện báo cáo vào cuối ngày, cuối giờ mỗi buổi tiêm về BCD thành phố và BCD các cấp theo quy định. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các địa phương, dự kiến công tác tiêm chủng cũng như dự kiến các nguồn lực bao gồm cả nhân lực, cơ sở vật chất để đảm bảo cho giai đoạn tiêm chủng tiếp theo. Tăng cường quản trị công tác tiêm chủng bằng công nghệ thông tin, chỉ đạo về công tác nhập dữ liệu, cập nhật kịp thời kết quả tiêm trên nền tảng tiêm chủng và phải đảm bảo mỗi đợt tiêm. Đồng thời, hướng dẫn các xã, phường tổ chức rà soát và cập nhật thông tin đối tượng được tiêm vắc xin trên hệ thống.</p>	<p>19 trên địa bàn thành phố 35.900 người.</p> <p>- Tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt cao (<i>người từ 18 tuổi trở lên đạt 93,8%, người từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt 94,6%, trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 90,9%</i>).</p>
	<p>Đã thực hiện</p> <p>- Trung tâm y tế thành phố đã phối hợp với UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tiêm chủng trên địa bàn thành phố; đảm bảo an toàn, hiệu quả, tăng diện bao phủ và theo đúng chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thành phố về việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.</p> <p>- Chủ động trong tham mưu cho UBND thành phố ban hành Kế hoạch tiêm phòng vắc xin COVID-19 cho các nhóm đối tượng. Xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện theo các đợt và các nhóm đối tượng, chú trọng nhóm đối tượng trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. Cụ thể về đối tượng, loại vắc xin, thời gian, địa điểm.</p> <p>- Đảm bảo thực hiện công tác báo cáo cuối các buổi tiêm, đợt tiêm về BCD thành phố, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo đúng quy định</p> <p>- Đã thường xuyên theo dõi, quản lý đối tượng tiêm trên hệ thống công nghệ thông tin, cập nhật kịp thời trên hệ thống và làm sạch dữ liệu tiêm chủng. Chỉ đạo các trạm y tế xã, phường tăng cường quản lý công tác tiêm chủng phòng COVID-19 trên Hệ thống phần mềm như: quản lý đối tượng</p>	

<p>tiêm, xây dựng Kế hoạch, báo cáo ...Khắc phục việc cập nhật, thông tin, thông báo đến đối tượng tiêm phòng COVID-19 qua hệ thống tin nhắn SMS đảm bảo kịp thời chính xác.</p> <p>- Công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng được thực hiện đúng theo quy định của Bộ Y tế, có một số trường hợp phản ứng mức độ nhẹ, trung bình đã được xử trí cấp cứu kịp thời, không có chuyển biến nặng, từ vọng do tiêm chủng vắc xin COVID-19.</p>		
<p>Đã thực hiện UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện việc cập nhật thông tin, thông báo đến đối tượng tiêm phòng Covid-19 qua hệ thống tin nhắn SMS đảm bảo kịp thời, chính xác.</p>	<p>- Chỉ đạo khắc phục việc thông tin đến đối tượng tiêm phòng Covid-19 qua hệ thống tin nhắn SMS đảm bảo kịp thời, chính xác.</p>	
<p>Đã thực hiện UBND thành phố đã bố trí 350 triệu đồng cho UBND các phường: Quyết Thắng, Quyết Tiến, Tân Phong, Đông Phong, Đoàn Kết để thực hiện công tác phòng chống dịch như: lán nền, làm mái tôn, mua ghế ngồi...tại các Trạm y tế để phục vụ nhân dân đến ngồi chờ khám, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm phòng vắc xin. UBMTTQ thành phố đã hỗ trợ 08 máy tính sách tay cho Trung tâm y tế thành phố và Trạm y tế các xã, phường để thực hiện cập nhật thông tin phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.</p>	<p>- Tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí mua máy tính nhập phần mềm tiêm chủng tại trung tâm Y tế thành phố, trạm y tế các xã, phường và kinh phí xây dựng mái tôn tại trạm Y tế các xã, phường.</p>	
<p>Đã thực hiện UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan có liên</p>	<p>1. Ủy ban nhân dân thành phố - Quan tâm chỉ đạo các cơ quan có liên quan nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong công tác phối hợp</p>	<p>Báo cáo số 60/BC-HĐND ngày 08/4/2022 của Ban Pháp chế</p>
<p>4</p>		

<p>HĐND thành phố về kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động của Tòa án nhân dân thành phố Lai Châu</p>	<p>với Tòa án nhân dân thành phố trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động theo luật định về nghĩa vụ cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ, hoặc các yêu cầu về định giá, thẩm định tại chỗ, tổng đạt các văn bản tố tụng của Tòa án.</p> <p>- Nghiên cứu xem xét bổ trí, hỗ trợ nguồn kinh phí cho hoạt động của Đoàn Hội thẩm nhân dân Tòa án thành phố theo quy định của pháp luật.</p>	<p>quan phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố trong việc giải quyết các vụ việc vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động khi có yêu cầu theo quy định của Luật.</p>
	<p>2. Tòa án nhân dân thành phố</p> <p>- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, TAND tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố có liên quan đến hoạt động của Tòa án nhân dân thành phố và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005; kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp.</p> <p>- Tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác giải quyết các loại án của Tòa án nhân dân thành phố nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết, xét xử, đảm bảo các phán quyết của Tòa án phải đúng luật, đảm bảo công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đẩy mạnh tranh tụng tại phiên tòa.</p> <p>- Chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực xét xử của đội ngũ thẩm phán, thư ký để hạn chế các bản án bị sửa, bị hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán; nâng cao trách nhiệm của thẩm phán, thư ký kịp thời phát hiện những sai sót</p>	<p>Chưa thực hiện</p> <p>Chưa bổ trí, hỗ trợ kinh phí cho Đoàn hội thẩm nhân dân Tòa án thành phố Lai Châu (<i>lý do: Tòa án Nhân dân thành phố chưa có văn bản đề nghị</i>)</p> <p>Đã thực hiện</p> <p>Đã quan tâm thực hiện công tác quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức trong cơ quan.</p> <p>Đã thực hiện</p> <p>Đã tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác giải quyết các loại án, từng bước nâng cao chất lượng giải quyết, các loại án của Tòa án.</p> <p>Đã thực hiện</p> <p>Khi cấp trên mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn Tòa án đã cử cán bộ đi tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ</p>

	<p>về chuyên môn để kịp thời có giải pháp chấn chỉnh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân thành phố, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức Tòa án trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, tiêu cực xảy ra (nếu có). - Phát huy tốt công tác phối hợp với các cơ quan tố tụng, cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động trên địa bàn thành phố. - Tòa án nhân dân thành phố Lai Châu xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế và báo cáo kết quả khắc phục và thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát gửi về Ban Pháp chế HĐND thành phố trước ngày 30/9/2022. 	<p>Đã thực hiện Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức trong đơn vị; kiểm tra, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót, hạn chế trong công tác giải quyết các loại án</p> <p>Đã thực hiện Đã chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, Hội đồng PBGDPL thành phố, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trong việc giải quyết các loại án, nhất là án tranh chấp dân sự và công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật theo chức năng của ngành.</p> <p>Đã thực hiện Đã xây dựng kế hoạch số 03/KH-TA ngày 20/4/2022 của Tòa án nhân dân thành phố; Báo cáo số 24/BC-TA ngày 30/9/2022 về kết quả khắc phục hạn chế và thực hiện kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND thành phố.</p>
--	---	--

